

Số: 02 /TB-MTTQ-BTT

Bình Long, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 (Tại kỳ họp giữa năm HĐND thị xã khóa XII)

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã thông báo về nội dung trọng tâm trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024; một số nội dung, vấn đề phản ánh, kiến nghị của cử tri và Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã với kỳ họp.

1. Một số kết quả trong công tác tham gia xây dựng chính quyền:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 của Thị xã tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, MTTQVN các cấp tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính quyền với một số nội dung trọng tâm như:

Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, 6 tháng đầu năm 2024, MTTQVN các cấp đã phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống các tầng lớp nhân dân trong thị xã từng bước được nâng lên, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Thị xã phối hợp tham gia các Đoàn Giám sát công tác triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết; công tác xét duyệt hộ nghèo, cận nghèo.

Phối hợp với Thường trực và 02 Ban của HĐND giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND trên các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, khiếu nại tố cáo công dân. Phối hợp với Viện Kiểm Sát nhân dân thị xã kiểm sát việc thực thi theo pháp luật tại một số xã, phường, Nhà tạm giam, tạm giữ Công an thị xã. Qua giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, hướng dẫn những thiếu sót trong quá trình triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND Thị xã và các xã, phường tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Tỉnh, Thị xã có 690 cử tri dự tham gia phát biểu trực tiếp 64 ý kiến. Tổ chức cho Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước tiếp xúc cử tri tại phường An Lộc, để Đại biểu Quốc hội thông

báo đến cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV có 120 tham dự và 18 lượt ý kiến, phát biểu.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, hầu hết những ý kiến kiến nghị cũng như những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri được đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ghi nhận, tiếp thu, giải trình.

Ủy ban MTTQ Thị xã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền nội dung các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; vận động ủng hộ "Quý vì người nghèo", thực hiện bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội, ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... bằng các mô hình hoạt động thiết thực cụ thể, như: Phát triển hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, vận động Nhân dân hiến đất đầu tư công trình dân sinh, chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, công tác an sinh xã hội¹...

Từ đầu năm tới nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN Thị xã đã phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên tham gia góp ý các chương trình, đề án, dự án và các văn bản QPPL ở địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các ý kiến góp ý của Mặt trận và các tổ chức thành viên được các ngành chuyên môn tiếp thu và chỉnh sửa².

Trong thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn thị xã Bình Long. Để thực hiện quyết tâm chính trị, tạo sự đồng thuận, tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phát huy vai trò xung kích, đi đầu tổ chức triển khai toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Chỉ đạo gắn hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể, thành viên mặt trận tích cực tham gia thực hiện đợt cao điểm.

2. Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thị xã phối hợp với đoàn thể chính trị xã hội Thị xã tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chủ trương mới, Luật, nghị định, thông tư, trong đó có luật phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân.

¹ Tuyên truyền được 76 cuộc với 3407 lượt người tham dự; cất treo 52 băng rôn, khẩu hiệu, phát 70 giờ trên hệ thống loa truyền thanh ở thị xã và các cụm loa ở KDC, xã, phường, chia sẻ trên 680 bài viết trên trang Fanpage facebook Mặt trận thị xã và các xã phường.

² Tham gia xây dựng, góp ý 15 văn bản, kế hoạch của UBND Thị xã hình thức góp ý trực tiếp tại các cuộc họp quan trọng của UBND thị xã và góp ý bằng văn bản; Tổ chức phân biện xã hội đối với về việc lấy ý kiến phân biện xã hội đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Thanh Phú thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước, dự thảo đối với dự thảo đồ án quy hoạch chung thị xã Bình Long (mở rộng), tỉnh Bình Phước đến năm 2045. Tổ chức phân biện xã hội đối với dự thảo Đề án và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thị xã. Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long làm cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước và điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Phú, pxbh tiêu chí chọn sách giáo khoa....

Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh PCTN...

Nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thúc đẩy sự tham gia chủ động của các tổ chức, đoàn thể xã hội. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, biện pháp PCTN, đồng thời thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao việc tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử trong hoạt động công tác.

Trong 6 tháng đầu năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã phối hợp với đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chủ trương mới, Luật, nghị định, thông tư, trong đó có luật phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân. Làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN, xây dựng đạo đức, lối sống liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL về PCTN thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu, thiết thực có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh PCTN. Tăng cường vận động nhân dân thường xuyên tham gia giám sát, tố giác, theo dõi, phát hiện các hành vi nhũng nhiễu gây phiền của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân.

3. Tình hình nhân dân, những kiến nghị với HĐND và UBND thị xã

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành viên cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống các tầng lớp Nhân dân trong thị xã từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực UBMTTQVN Thị xã đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thị xã quan tâm xem xét, xử lý, giải quyết một số vấn đề, lĩnh vực mà cử tri đang quan tâm phản ánh, kiến nghị nhiều như sau:

*** Về y tế:**

Nhân dân đề nghị chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo quan tâm đến vấn đề thuộc Bảo hiểm y tế, xem xét bảo vệ quyền lợi của người dân tham gia BHYT.

*** Về giao thông**

Xe Tải, xe Container chạy nhiều khu vực đường Nguyễn Du, đề nghị phân luồng giao thông hợp lý giữa đường Đoàn Thị Điểm và đường Nguyễn Du.

*** Về đất đai**

Một số hộ dân thuộc khu vực vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất, giải tỏa đền bù cho các

hộ dân liên quan. Nhất là việc xử lý diện tích đất đã bị thu hồi và cấp trả diện tích còn lại số đo cho dân để nhân dân có cơ sở thế chấp vay vốn kinh doanh sản xuất.

Trên đây là thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQVN Thị xã 6 tháng đầu năm 2024, tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri xin thông báo đến Hội đồng nhân dân Thị xã và đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận:

- UBMTQVN tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- HĐND - UBND thị xã;
- Đại biểu dự kỳ họp HĐND Thị xã;
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Huyền Linh